

## ขอบเขตการรายงาน ESG Structured Data และข้อความสงวนสิทธิ์

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) จัดทำรายงาน ESG Structured data โดยนำเสนอข้อมูลผลการดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนของกลุ่มบริษัท ซึ่งมีขอบเขตการรายงานดังนี้

### ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม

การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม และผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมครอบคลุมผลการดำเนินงานในธุรกิจปูนซีเมนต์ ซึ่งประกอบด้วยบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) และ บริษัทย่อยในประเทศ บริษัท สยาม ซีดี พาวเวอร์ จำกัด และ บริษัทย่อยในต่างประเทศ ได้แก่ บริษัท สยาม ซีดี ซีเมนต์ (เวียดนาม) จำกัด บริษัท สยาม ซีดี ซีเมนต์ (บังกลาเทศ) จำกัด และ บริษัท สยาม ซีดี ซีเมนต์ (ลังกา) จำกัด

ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมครอบคลุมกิจกรรมที่บริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าอาจมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และเป็นข้อมูลที่มาจากระบบการผลิต โดยไม่รวมข้อมูลจากพื้นที่อื่นที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างมีนัยสำคัญ อาทิ สำนักงานขาย ห้องทดลอง บริการ เป็นต้น ทั้งนี้การพิจารณาผลกระทบดังกล่าวสอดคล้องกับการประเมินความเสี่ยงด้าน ESG โดยฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

การรายงานข้อมูลของธุรกิจปูนซีเมนต์ในตัวชี้วัดด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน / รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนอ้างอิงการรายงานข้อมูลตามแนวทางของ Global Cement and Concrete Association (GCCA) โดยปรับเปลี่ยนหน่วยที่รายงานเพื่อให้สอดคล้องกับ Platform ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ข้อมูลภายใต้หัวข้อการจัดการพลังงาน การจัดการน้ำ ครอบคลุมพื้นที่สำนักงานใหญ่ โรงงานปูนซีเมนต์ของบริษัทในพื้นที่จังหวัดสระบุรี และโรงงานปูนซีเมนต์ของบริษัทย่อยในต่างประเทศ

ข้อมูลภายใต้หัวข้อการจัดการขยะและของเสีย ครอบคลุมพื้นที่สำนักงานใหญ่ และโรงงานปูนซีเมนต์ของบริษัทย่อยในต่างประเทศภายใต้ข้อกำหนดเรื่องของเสียอันตรายและของเสียไม่อันตรายตามที่กฎหมายแต่ละประเทศกำหนด แต่รอบการรายงานปีนี้ไม่รวมโรงงานปูนซีเมนต์ของประเทศไทย เนื่องจากไม่ตรงกับรอบการรายงานของบริษัท ซึ่งบริษัทจะปรับปรุงรอบการรายงานต่อไป

ข้อมูลภายใต้หัวข้อปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร มีขอบเขตดังนี้

- 1) เป้าหมายของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นโดยตรง (Direct Scope 1) ซึ่งรวมบริษัท ชิปปิง อินทรีซีเมนต์ คอร์ปอเรชั่น
- 2) การปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นโดยตรง (Direct Scope 1) และก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นโดยอ้อม (Indirect Scope 2) โดยไม่รวมบริษัท ชิปปิง อินทรีซีเมนต์ คอร์ปอเรชั่น

การคำนวณก๊าซเรือนกระจกทั้งที่เกิดขึ้นโดยตรงและโดยอ้อม ครอบคลุมเฉพาะก๊าซ CO<sub>2</sub> โดยคำนวณและแสดงผลในรูปก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

## ข้อมูลด้านสังคม

การจัดการด้านสังคม และผลการดำเนินงานด้านสังคมครอบคลุมผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทในกลุ่ม ซึ่งประกอบด้วยบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) บริษัทย่อยในประเทศ ได้แก่ บริษัท นครหลวงคอนกรีต จำกัด บริษัท อินทรี ซุปเปอร์บล็อก จำกัด บริษัท อินทรี อีโคไซเคิล จำกัด บริษัท อินทรี ดิจิตอล จำกัด บริษัท สยาม ซีดี พาวเวอร์ จำกัด บริษัท คอนวูดจำกัด และบริษัท สยาม ซีดี ซีเมนต์ เทรดิง จำกัด และบริษัทในต่างประเทศ ได้แก่ พีที คอนวูด อินโดนีเซีย บริษัท สยาม ซีดี ซีเมนต์ (เวียดนาม) จำกัด บริษัท สยาม ซีดี ซีเมนต์ (บังกลาเทศ) จำกัด และบริษัท สยาม ซีดี ซีเมนต์ (ลังกา) จำกัด

พนักงาน คือ พนักงานประจำตามสัญญาจ้าง ได้แก่ พนักงานระดับปฏิบัติการ พนักงานระดับบริหาร และผู้บริหารระดับสูง ซึ่งการรายงานจำนวนพนักงานมีขอบเขตครอบคลุมทั้งกลุ่มบริษัทตามที่ระบุข้างต้น

การพัฒนาพนักงาน ชั่วโมงอบรมความรู้และค่าใช้จ่ายในการอบรม มีขอบเขตการรายงานครอบคลุมทั้งกลุ่มบริษัทตามที่ระบุข้างต้น ซึ่งเป็นข้อมูลจากฐานข้อมูลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในบริษัท

ค่าตอบแทนพนักงาน หมายถึง ค่าตอบแทนเงินเดือนประจำของพนักงาน และค่าตอบแทนอื่นๆ ที่บริษัทจ่ายเพิ่มเติมจากเงินเดือนประจำเพื่อจูงใจในการปฏิบัติงาน และรวมถึงค่าทำงานล่วงเวลา เงินสวัสดิการต่างๆ มีขอบเขตการรายงานครอบคลุมทั้งกลุ่มบริษัทตามที่ระบุข้างต้น สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ขอบเขตการรายงานครอบคลุมบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง และบริษัทย่อยในประเทศไทยเท่านั้น

ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของพนักงาน มีขอบเขตครอบคลุมทั้งกลุ่มบริษัทตามที่ระบุข้างต้น โดยรายงานจำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บหรืออุบัติเหตุจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน จำนวนพนักงานที่ได้รับการบาดเจ็บจากการทำงานจนถึงขั้นหยุดงานตั้งแต่ 1 วันขึ้นไป ตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด

## ข้อมูลการกำกับดูแลกิจการ

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และผลการกำกับดูแลด้านกำกับดูแลกิจการ แสดงข้อมูลของบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) ตามชุดคำถามที่เฉพาะเจาะจงกับบริษัท ไม่ได้รวมบริษัทย่อย

## ข้อความสงวนสิทธิ์

รายงานนี้จัดทำขึ้นเพื่อนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงาน ด้านโครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท ด้านการขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน ซึ่งครอบคลุมข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสังคม และด้านการกำกับดูแลกิจการ โดยพยายามปรับการแสดงผลตามวิธีการเก็บข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แม้บางหัวข้อบริษัทอาจมีวิธีการเก็บข้อมูลหรือวิธีการดำเนินงานที่แตกต่างไป และพยายามอธิบายความแตกต่างในส่วนของหมายเหตุของแต่ละหัวข้อ เท่าที่ระบุอนุญาตให้ดำเนินการ

โดยบริษัทรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลภายในบริษัท และบริษัท จะพยายามปรับปรุงข้อมูลในรายงานนี้อย่างต่อเนื่อง และบริษัทอยู่ระหว่างการทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของบริษัทปี 2565 กับองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (อบก.) ในกรณีมีข้อสงสัยขอแนะนำให้ผู้ใช้ข้อมูลตรวจสอบข้อมูลล่าสุดจากเว็บไซต์ของบริษัท หรือติดต่อบริษัท